

## บทที่ 5

### สรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การศึกษาครั้งนี้ เป็นการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ” การวิจัยนี้ศึกษาจากปัจจัยที่สำคัญดังนี้ ปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยเกี่ยวกับทัศนคติค่านิยม ปัจจัยเกี่ยวกับความคาดหวัง ปัจจัยเกี่ยวกับการสนับสนุน ปัจจัยเกี่ยวกับสุขภาวะองค์กรรวม และความพึงพอใจต่อการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง สำหรับการศึกษาเชิงปริมาณเครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม ใช้เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่ได้มาด้วยวิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จากนั้นจึงนำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ เพื่ออธิบายลักษณะทางประชากรของกลุ่มตัวอย่างและใช้สถิติวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยใช้วิธีการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของตัวแปรเชิงกลุ่มแบบตารางไขว้ (Cross tabulation) และสถิติทดสอบความเป็นอิสระของตัวแปรจากค่าไคสแควร์ (Chi-Square) และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการศึกษาเชิงคุณภาพเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก ซึ่งสรุปข้อมูลดังนี้

#### 5.1 สรุปผลการศึกษา

##### 5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 21- 30 ปี จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 46.00 ระดับการศึกษาสูงสุดจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จำนวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 58.67 ภูมิลำเนาอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ภูมิลำเนาทางครอบครัว ส่วนใหญ่ครอบครัว บิดา มารดาแยกกันอยู่ จำนวน 80 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 สถานภาพสมรสโสด จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 70.67 อาชีพ (ก่อนเข้ามาค้าบริการทางเพศ) ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 51.34 รายได้เฉลี่ยต่อเดือนก่อนเข้าสู่อาชีพค้าบริการ (รายได้ที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย) มีรายได้มากกว่า 5,000 บาท จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 55.33 และรายได้เฉลี่ยหลังเข้าสู่อาชีพค้าบริการทางเพศ (รายได้เฉลี่ยต่อเดือนที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย) มีรายได้ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปมีจำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ส่วนใหญ่มีประสบการณ์ทางเพศก่อนเข้าสู่อาชีพขายบริการ จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีภาระครอบครัวต้องส่งเสียเลี้ยงดู หรือให้การอุปการะบิดา มารดา จำนวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 44.67 ที่พักอาศัยปัจจุบัน เป็นบ้านเช่า/ห้องเช่า จำนวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ผู้ชักชวนให้เข้าสู่การค้าบริการ

ทางเพศแบบแอบแฝงกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เข้าสู่การค่าบริการทางเพศด้วยตนเอง จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 88.00 บุคคลที่มีส่วนในการช่วยตัดสินใจที่จะเข้ามาค่าบริการทางเพศส่วนใหญ่ตัดสินใจในการเข้ามาค่าบริการทางเพศด้วยตนเอง จำนวน 110 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33 เหตุผลที่ท่านเลือกเข้าสู่อาชีพนี้เห็นว่ารายได้ดี จำนวน 65 คน คิดเป็นร้อยละ 43.33 ระยะเวลาประกอบอาชีพค่าบริการทางเพศน้อยกว่า 6 เดือน จำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 38.00 ระยะเวลาที่คาดว่าจะประกอบอาชีพค่าบริการทางเพศ ประกอบอาชีพมากกว่า 1 ปี ถึง 3 ปี จำนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00

### 5.1.2 ทักษะค่านิยมต่ออาชีพผู้ค่าบริการทางเพศแบบแอบแฝง

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค่าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมีทัศนคติต่ออาชีพการค่าบริการทางเพศแบบแอบแฝงโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.07 อยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ทักษะค่านิยมต่อสังคมและทัศนคติค่านิยมต่ออาชีพ

ทัศนคติค่านิยมต่อสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 อยู่ในระดับปานกลาง ทัศนคติค่านิยมต่ออาชีพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.13 อยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน

### 5.1.3 ความคาดหวังต่ออาชีพผู้ค่าบริการทางเพศแบบแอบแฝง

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค่าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมีความคาดหวังต่ออาชีพการค่าบริการทางเพศแบบแอบแฝงโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 อยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ความคาดหวังต่อตนเอง ความคาดหวังต่อครอบครัวและความคาดหวังต่อเพื่อน

ความคาดหวังต่อตนเอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.77 อยู่ในระดับปานกลาง ความคาดหวังต่อครอบครัว มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความคาดหวังต่อเพื่อน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.85 อยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน

### 5.1.4 การสนับสนุนอาชีพผู้ค่าบริการทางเพศแบบแอบแฝง

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค่าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมีการสนับสนุนอาชีพการค่าบริการทางเพศแบบแอบแฝงโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.00 อยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านโอกาส ด้านความสามารถ และด้านการสนับสนุน

ด้านโอกาส มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านความสามารถ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านการสนับสนุน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.89 อยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน

### 5.1.5 สุขภาวะแบบองค์รวม

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมีสุขภาพวะองค์รวมอาชีพ การค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 อยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่ง ออกเป็น 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านสังคมและด้านจิตวิญญาณ

ด้านร่างกาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านจิตใจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08 อยู่ในระดับปานกลาง ด้านสังคม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านจิตวิญญาณ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16 อยู่ในระดับปานกลาง เช่นกัน

### 5.1.6 ความพึงพอใจต่อผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง

ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่มีอาชีพค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมีความพึงพอใจต่อผู้ค้า บริการทางเพศแบบแอบแฝงโดยรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.93 อยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านความพึงพอใจทางเพศ และด้านความพึงพอใจทางเศรษฐกิจ

ด้านความพึงพอใจทางเพศ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.92 อยู่ในระดับปานกลาง และด้านความพึงพอใจทางเศรษฐกิจ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.05 อยู่ในระดับปานกลาง

### 5.1.7 ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ

ผลการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า

(1) บุคคลที่ต้องเสี่ยงเลี้ยงดูครอบครัว ที่พักอาศัยปัจจุบัน และเหตุผลที่เลือกเข้ามาประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจทางเพศ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 , 0.05 และ 0.01 ตามลำดับ

(2) หนทางการเข้าสู่อาชีพการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจทางเศรษฐกิจ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

(3) ทักษะคิดคำนวณมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

(4) ความคาดหวังต่ออาชีพมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

(5) การสนับสนุนการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

(6) สุขภาวะแบบองค์รวมมีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจต่อการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001

### 5.1.8 ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ

ผลการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงในจังหวัดสมุทรปราการ พบว่า

1. ผู้ค้าบริการทางเพศส่วนใหญ่ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญห โดยการปล่อยให้ปัญหามีต่อไป เพราะปัญหาการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงเป็นปัญหาที่ใหญ่เกินจะแก้ไขได้ และการค้าบริการทางเพศกลับส่งผลดีต่อการช่วยลดความรุนแรงต่อผู้หญิง โดยอาจมีส่วนช่วยไม่ให้ผู้ชายที่มีความต้องการไปข่มขืนผู้อื่นๆ ได้ เพียงแต่การค้าบริการทางเพศต้องควบคุมป้องกันไม่ให้ผู้ค้าบริการทางเพศติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

2. ผู้ค้าบริการทางเพศที่ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง โดยสรุปแนวทางในการแก้ไขปัญหเป็น 3 ทาง คือ (1) การแก้ไขปัญหจากตัวกลุ่มของผู้ค้าบริการทางเพศเอง (2) การแก้ไขปัญหจากช่องทางในการเข้าถึงการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง (3) การแก้ไขปัญหผู้ที่ซื้อบริการทางเพศแบบแอบแฝง มีรายละเอียดดังนี้

2.1 การแก้ไขปัญหจากตัวกลุ่มของผู้ค้าบริการทางเพศเอง ส่งเสริมให้รู้จัก และเห็นความสำคัญของการป้องกันตนเองจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมทั้งวิธีการคุมกำเนิดอย่างถูกต้อง และเหมาะสมส่งเสริม และสนับสนุนอาชีพเสริมเพื่อให้เป็นทางเลือกแก่ผู้หญิงที่มีรายได้น้อยเพียงพอ ออกกฎหมาย บทลงโทษเอาผิดบุคคลที่ทำอาชีพค้าบริการทางเพศ ผู้ใช้บริการค้าทางเพศและผู้ชักจูง เป็นนายหน้าจัดหา/นำพาเข้าสู่แวดวงการค้าบริการทางเพศอย่างจริงจัง การสนับสนุนและกระตุ้นให้ครอบครัวตระหนัก และดูแลบุตร-หลานอย่างใกล้ชิด

2.2 การแก้ไขปัญหจากช่องทางในการเข้าถึงการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง การป้องกันควบคุมสื่อที่จะเป็นช่องทาง ในการเพิ่มความสะดวกรมากขึ้นในการติดต่อในการค้าบริการทางเพศ ทั้งสื่อหนังสือสิ่งพิมพ์ โฆษณา อินเทอร์เน็ต ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องควบคุมให้ทั่วถึง

2.3 การแก้ไขปัญหผู้ที่ซื้อบริการทางเพศแบบแอบแฝงผู้ที่ซื้อบริการทางเพศแบบแอบแฝง เพิ่มกฎหมายบทลงโทษแก่ผู้ซื้อบริการทางเพศ ไม่ใช่ให้เอาผิดกับผู้ขายบริการเพียงอย่างเดียว ต้องส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกในการซื้อสัตย์ต่อคู่สามี ภรรยาของตนเอง เพราะถ้าไม่มีใครซื้อบริการทางเพศ ก็จะไม่มีการขายบริการทางเพศทั้งแบบแอบแฝงและแบบไม่แบบแฝง

## 5.2 อภิปรายผล

จากผลการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางเพศแบบแอบแฝง ในจังหวัดสมุทรปราการ” พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการทางเพศแบบแอบแฝงที่มารับบริการของคลินิกามโรค จังหวัดสมุทรปราการ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2553 มีดังนี้

### 1. บุคคลที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว ที่พักอาศัยปัจจุบัน และเหตุผลที่เลือกเข้ามาประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีบุคคลที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูหรือให้การอุปการะต่างกัน มีผลให้ระดับความพึงพอใจทางเพศต่างกันด้วย จากการวิเคราะห์ พบว่า ส่วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างที่มีภาระส่งเสียเลี้ยงดูหรือให้การอุปการะ บิดา มารดา พี่/น้อง/ญาติ หรือรวมถึง บิดา มารดา และบุตร มีความพึงพอใจทางเพศในระดับปานกลาง โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดู บิดา มารดา มีความพึงพอใจทางเพศในระดับปานกลางถึงน้อยกว่ากลุ่มอื่น ๆ ส่วนกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีบุคคลที่ต้องส่งเสียเลี้ยงดูหรือให้การอุปการะ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจทางเพศในระดับปานกลาง ส่วนที่พักอาศัยปัจจุบันกับความพึงพอใจทางเพศมีความเกี่ยวข้องกัน โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีที่พักอาศัยปัจจุบันต่างกัน มีผลให้ระดับความพึงพอใจทางเพศต่างกันด้วย และพบว่าส่วนใหญ่มีความพึงพอใจทางเพศในระดับปานกลาง ซึ่งผู้ที่ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงส่วนใหญ่มีที่พักอาศัยปัจจุบันเป็นบ้านเช่า/ห้องเช่ามากที่สุด และเหตุผลที่เลือกเข้ามาประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงกับความพึงพอใจทางเพศมีความสัมพันธ์กัน พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เข้ามาประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงด้วยเหตุผลที่ต่างกัน มีผลให้ระดับความพึงพอใจทางเพศต่างกันด้วย ส่วนใหญ่พบว่ามีความพึงพอใจทางเพศในระดับปานกลาง ซึ่งเหตุผลที่กลุ่มตัวอย่างเลือกเข้ามาประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมากที่สุดเนื่องจาก รายได้ดี รองลงมา คือ ต้องการส่งเสียเลี้ยงดูครอบครัว ว่างงาน และเพื่อเงินทุนสำหรับการศึกษาของตน ตามลำดับ

### 2. การเข้าสู่การค้าบริการทางเพศ

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า หลายคนถูกชักชวนจากคนใกล้ชิด จากกลุ่มเพื่อนที่เคยผ่านการมีประสบการณ์ในด้านนี้มาก่อน แต่ที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง คือ ช่องทางที่มีการเปลี่ยนแปลงการเข้าถึงการค้าบริการทางเพศที่มีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นผ่านอินเทอร์เน็ต จากการสำรวจเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์หลัก 10 แห่งของประเทศไทย พบว่า จะนำไปสู่เว็บไซต์ประมาณ 1,000 เว็บไซต์ ที่ผู้เล่นอินเทอร์เน็ตสามารถเข้าไปดูภาพโป๊เปลือย การร่วมเพศ และส่งภาพโป๊ของตัวเอง

หรือผู้อื่น ในลักษณะแอบถ่ายให้ผู้นิยมชมชอบเข้าไปดูตลอดเวลา รวมทั้งสามารถสั่งซื้อหนังสือ แผ่นโป๊และอุปกรณ์เครื่องเล่นประกอบการมีเซ็กซ์ นอกจากนี้ยังมีโปรแกรมพูดคุยสดถูกนำมาเป็นเครื่องมือเชิญชวนหรือขายบริการทางเพศ หรือเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ทั้งสองฝ่าย เซ็กซ์ผ่านมือถือ ผู้ใช้สามารถถ่ายรูปโป๊เปลือยของตนเองเก็บไว้ดูได้ทุกขณะ หรือดาวน์โหลดภาพโป๊หรือคำพูดที่ส่งไปในทางลามก จากผู้ประกอบการที่ไร้สำนึกในราคาถูก เซ็กซ์ผ่านเว็บแคม เทคโนโลยีสื่อสารที่เชื่อมต่อกล้องวิดีโอและอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน ทำให้สามารถพูดคุยกันเห็นภาพอริยาบถต่าง ๆ ถูกนำมาใช้เพื่อถ่ายทอดการเปลื้องผ้า โชว์เรือนร่าง สำเร็จความใคร่ให้อีกฝ่ายหนึ่งด้วยความสมัครใจ หรือเก็บค่าดูโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งช่องทางต่าง ๆ เหล่านี้ ก็เป็นช่องทางที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ และก็มี การปรับตัวของมันเพื่อให้เข้ากับยุคสมัยต่าง ๆ ช่องทางเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงแต่ช่องทางที่ทำให้ผู้หญิงเข้ามาสู่การค้าบริการทางเพศเพียงอย่างเดียว แต่ยังเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้ให้บริการและผู้รับบริการผ่านมาเข้าถึงกันได้สะดวกมากขึ้น

### 3. ทศนคติค่านิยม

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า ผู้หญิงขายบริการกับความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง มีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ผู้หญิงขายบริการทางเพศมีทัศนคติค่านิยมว่าอาชีพการค้าบริการทางเพศเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ที่ดี สามารถตอบสนองความต้องการทางวัตถุได้ ดังนั้น รายได้จึงเป็นแรงจูงใจทางเศรษฐกิจและแรงจูงใจเบื้องต้น ที่ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจที่จะค้าบริการทางเพศ (จงจิตต์ โสภนภณภรณ์, 2538) และอาชีพการค้าบริการทางเพศนี้เป็นอาชีพอิสระที่ผู้ใดก็สามารถทำได้ ผู้หญิงที่ต้องการจะเลื่อนระดับฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมของตนเองจึงเข้ามาทำงานนี้ มักจะเป็นกลุ่มผู้หญิงที่หย่าร้างและมีปัญหาทางครอบครัว โดยเฉพาะผู้หญิงที่มาจากครอบครัวที่มีฐานะทางสังคม และทางเศรษฐกิจที่เห็นว่าเงินนั้นทำให้ได้มาซึ่งสิ่งต่าง ๆ ที่ตนไม่เคยได้มาก่อนในชีวิต และเมื่อมีเงินแล้วก็จะทำให้เกิดความรู้สึกว่าตนมีความสำคัญ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้หญิงที่ขายบริการทางเพศมีลักษณะเห็นแก่เงิน และไม่จริงจังกับชีวิต (Jeremy Seabrook, 1996) นอกจากนี้ทัศนคติค่านิยมใหม่ในสังคมที่ถือวัตถุเป็นใหญ่ (ธีรนาถ กาญจนอักษร, 2542) ทำให้คนในชุมชนเชื่อว่าการประกอบอาชีพการค้าบริการทางเพศ เป็นความนิยม ยอมรับ เห็นดีเห็นงาม เป็นการแสดงความกตัญญูรู้คุณต่อบิดา มารดา ซึ่งเหล่านี้เป็นการแสดงออกเพื่อปกปิดความสำนึกที่แท้จริงในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย ผู้หญิงในชุมชนที่ทราบถึงวิธีการหาเงินที่ได้มาง่ายและรวดเร็วจากบุคคล หรือกลุ่มที่เคยอยู่ในอาชีพบริการทางเพศมาก่อน จึงก่อให้เกิดความพึงพอใจต่ออาชีพนี้ และเป็นแรงจูงใจให้ผู้หญิงเข้าสู่การค้าบริการทางเพศได้ง่ายขึ้น ดังนั้นการยอมรับเอาอิทธิพลของผู้ที่มีประสบการณ์มาก่อนนี้จึงเป็นความสัมพันธ์โดยตรงต่อการเข้าสู่การค้าบริการทางเพศ (ยศ สันตสมบัติ, 2535 และ ธีรรัตน์ เชนนะสิริ, 2545) ทั้งนี้ แรงจูงใจเกี่ยวกับรายได้ ค่านิยมของ

สังคมในปัจจุบัน และทัศนคติค่านิยมเกี่ยวกับอาชีพค้าบริการทางเพศที่มองว่าอาชีพนี้เป็นช่องทางที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤตได้ ปัจจัยดังกล่าวนี้ทำให้ผู้หญิงตัดสินใจเข้าสู่การค้าบริการทางเพศได้ง่ายขึ้น ด้วยคำอธิบายอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าสู่อาชีพนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษจากสังคม และทำให้ตนเองมีความเห็นชอบกับการเข้าสู่อาชีพค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงเพิ่มขึ้น (จันจิรา จาติเกตุ. 2544 และ คุชญา ค้วงทอง. 2549) ดังนั้น ทัศนคติค่านิยมต่ออาชีพการขายบริการทางเพศในเชิงบวก ที่สามารถนำมาซึ่งรายได้และรางวัล จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง

#### 4. ความคาดหวัง

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า ความคาดหวังต่ออาชีพของผู้หญิงขายบริการกับความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงนั้นมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ ในบริบทของครอบครัวสังคมไทยนั้น ผู้หญิงมีบทบาทที่ต้องเสียสละตนเองรับผิดชอบดูแลครอบครัว จึงถูกคาดหวังตามบทบาทของความเป็นหญิง ที่จะต้องเป็นเครื่องมือทำให้ครอบครัวรอดพ้นจากปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ภาระหนี้สินของครอบครัว ความยากจน ความจำเป็นต้องใช้เงิน เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากอาชีพเดิมนั้นให้ค่าจ้างต่ำ ผู้หญิงเหล่านี้จึงต้องพลิกผันตนเองมาใช้ชีวิตแบบใหม่ด้วยความคาดหวังใหม่ ๆ ที่จะมีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของครอบครัวที่ดีขึ้นกว่าเดิม ด้วยการแสวงหาหนทางที่สร้างรายได้ดีกว่าที่ได้รับจากการทำงานในอดีต (โสภิตา วีรกุลเทวัญ. 2546) เมื่อค่าจ้าง หรือรายได้ และโอกาสก้าวหน้าในการทำงานมีความสัมพันธ์กับเงิน ซึ่งผู้ที่ทำงานจะจัดอันดับค่าจ้างไว้เกือบอันดับสูงสุด แต่ให้ความสำคัญน้อยกว่าโอกาสก้าวหน้าในการทำงาน (อุสาหะ เกตุมาโร. 2541) เมื่อเงินสามารถตอบสนองความต้องการทางวัตถุของตนได้ วิธีที่ได้เงินมาง่ายและรวดเร็วคือ การเข้าสู่การค้าบริการทางเพศ (คุชญา ค้วงทอง. 2549) โดยผู้หญิงที่เข้ามาทำงานส่วนใหญ่มาจากครอบครัวที่ยากจน การศึกษาต่ำ มักมีประสบการณ์ทางเพศมาก่อน ผิดหวังในชีวิตสมรส มีภาระต้องดูแลอุปการะ เช่น บุตร พ่อ แม่ และความจำเป็นในเรื่องเศรษฐกิจที่มั่นคงยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ขายบริการทางเพศ ประกอบกับมีคนชักชวน ซึ่งมักพบว่าก่อนที่ผู้หญิงเหล่านี้จะเข้าสู่การค้าบริการทางเพศจะได้รับอิทธิพลจากเพื่อน (สมศรี สอาดเอี่ยม. 2521) ความคาดหวังจากรายได้ และความต้องการพึ่งพาตนเองนี้ ส่งผลให้ผู้หญิงเหล่านี้มีทัศนคติเกี่ยวกับการค้าบริการทางเพศ ว่าเป็นช่องทางที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤตปัญหาครอบครัวได้ (จันจิรา จาติเกตุ. 2544) นอกจากนี้แล้วความจำเป็นในเรื่องเศรษฐกิจที่มั่นคงยังคงเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับความสุข ความพึงพอใจของคนที่ตกอยู่ในกระแสวัตถุนิยมและระบบที่เงินเป็นใหญ่ ที่เชื่อว่าสามารถใช้เงินซื้อความสุข ซื้อคุณภาพชีวิตได้ด้วยเหตุนี้จึงส่งผลให้ผู้หญิงเข้าสู่กระบวนการขายบริการทางเพศ เพื่อหวังผลด้านรายได้เป็นค่าตอบแทนที่มากขึ้นกว่าเดิม (จงจิตต์ โสภณคณาภรณ์. 2538) ทำให้สามารถส่งเงินกลับไป ทำให้

ครอบครัวมีรายได้ใช้จ่ายเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถนำไปเลี้ยงดูครอบครัว สร้างความมั่นคงทางฐานะ จัดหาบ้านที่อยู่อาศัย ปลดหนี้สินในครอบครัวได้ (ธีรนาถ กาญจนอักษร. 2542) ตลอดจนมีรายได้ไปเที่ยวหรือไปซื้อสินค้าราคาแพง ๆ อยู่ในสังคมที่หรูหรา ซึ่งรายได้จากการค้าบริการทางเพศจะทำให้คนมีเงิน สิ่งของต่าง ๆ เหมือนที่เพื่อนในกลุ่ม ดังนั้น จะเห็นได้ว่าผู้หญิงที่ค้าบริการทางเพศในปัจจุบันยังต้องรับภาระรับผิดชอบปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว ความไม่พึงพอใจต่อรายได้ในอาชีพที่ทำอยู่ก่อน ซึ่งนำไปสู่การค้าบริการทางเพศ เพื่อให้มีรายได้ที่มากพอสำหรับนำมาใช้ดำรงชีวิตท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจ สามารถตอบสนองความต้องการทางวัตถุ การถือเงินเป็นใหญ่ โดยคาดหวังว่าเงินจะสามารถซื้อความสุข และสามารถช่วยแก้ไขวิกฤตปัญหาชีวิตครอบครัวของตนได้

##### 5. การสนับสนุนของผู้ค้าบริการทางเพศ

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า การสนับสนุนของผู้ค้าบริการทางเพศต่อความพึงพอใจของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงนั้นมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การที่ครอบครัวของผู้ค้าบริการทางเพศไม่ขัดขวางที่จะมาค้าบริการทางเพศ รวมทั้งคนในชุมชนที่อาศัยอยู่ เห็นว่าอาชีพค้าบริการทางเพศไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่เป็นการกตัญญูต่อครอบครัว ตลอดจนมีคำอธิบายอย่างสมเหตุสมผลในการเข้าสู่อาชีพเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกลงโทษจากสังคม การดำเนินจากสังคม เพื่อให้ตนเองเห็นชอบกับการเข้าสู่อาชีพ (จันจิรา จาคีเกตุ. 2544) จนเกิดการยอมรับคุณค่าของผู้ที่เคยประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศมาก่อน และเรียนรู้ถึงผลประโยชน์ที่ได้จากอาชีพ (สุลีมาน นฤมล. 2531) กระบวนการเรียนรู้ทางสังคมดังกล่าวเป็นสิ่งที่อยู่นอกตัวบุคคล การมีปฏิสัมพันธ์กับสังคม ชุมชน การช่วยเหลือผู้อื่น การติดต่อสื่อสาร ล้วนเป็นการรับอิทธิพลการสนับสนุนทางสังคมในเรื่องต่าง ๆ จากบุคคลอื่น เช่น พฤติกรรมการประกอบอาชีพพิเศษจากบุคคลในครอบครัวและเครือข่าย รวมถึงการดำรงชีวิตทั่วไปในชุมชนภายหลังการกลับชุมชนของผู้หญิงที่ประกอบอาชีพนี้มาก่อน เป็นต้น (บุษบง จันทเลิศ. 2539) ซึ่งการเรียนรู้นี้ได้ช่วยให้บุคคลมีการปรับตัวในสภาพแวดล้อมนั้น ๆ (สุนิสา พรหมตรัง. 2550) นอกจากนี้ การถ่ายทอดระบบการให้เหตุผลที่สำคัญต่ออาชีพเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ผลักดันให้ผู้หญิงเข้ามาประกอบอาชีพค้าบริการทางเพศ และการเป็นบุคคลที่มีมนุษยสัมพันธ์ดี พุดคุยเก่ง บุคลิกภาพที่ดี หน้าตาที่ดี และการแต่งกายสวยงาม เชื้อชาติ ยั่วยวน การเปลี่ยนค่านิยมบ่อน้อย ๆ เป็นอีกปัจจัยที่สนับสนุนให้ผู้หญิงตัดสินใจเข้าสู่การค้าบริการทางเพศ เหล่านี้ล้วนเป็นผลของการสนับสนุนการค้าบริการทางเพศ ที่เกิดจากความต้องการของตัวเอง เป็นการกระทำด้วยความสมัครใจ (ธีรรัตน์ เชนนะสิริ. 2545) อันเกี่ยวข้องกับทัศนคติต่ออาชีพค้าบริการทางเพศที่มองว่าเป็นช่องทางที่สามารถช่วยแก้ไขวิกฤตต่าง ๆ ได้ และความคาดหวังจากรายได้ ผลตอบแทน



ต่าง ๆ ที่จะได้รับ ซึ่งเป็นแรงสนับสนุนที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความพึงพอใจต่อการเข้าสู่กระบวนการ  
 ค้าบริการทางเพศทั้งสิ้น

## 6. สุขภาวะแบบองค์รวม

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า สุขภาวะแบบองค์รวมของผู้หญิงขายบริการกับความพึงพอใจของ  
 ผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงนั้นมีความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ สุขภาวะของผู้หญิงที่ค้าบริการ  
 ทางเพศแบบแอบแฝงส่วนใหญ่ได้เข้ารับการตรวจเลือดหรือตรวจสุขภาพเป็นประจำตามกำหนด  
 บ้างบางครั้งราว สอดคล้องกับ วิทยา วรณศิริ และคณะ (2537) ที่ได้ศึกษาผลการสุ่มตรวจบัตร  
 สุขภาพประจำตัวของผู้หญิงขายบริการที่ไปรับการตรวจรักษาจากสาธารณสุข ซึ่งตรวจพบว่าโดย  
 เฉลี่ยหญิงค้าบริการทางเพศเข้ารับการตรวจพบการติดเชื้อกามโรคประมาณเดือนละ 2 ครั้งต่อคน  
 โดยเฉพาะผู้หญิงที่สวยดูสะอาด หน้าตาน่ารัก จะติดโรคบ่อยกว่ากลุ่มอื่น เพราะต้องรับแขกจำนวน  
 มาก และไม่มีเวลาไปหาหมอ เมื่อเจ็บป่วยจะเชื่อว่าโรคที่เป็นถ้าไปหาหมอรักษา ให้กินยาหรือฉีดยา  
 เพียงวันเดียวก็สามารถกลับไปทำงานต่อได้ ซึ่งจากเหตุดังกล่าวนี้ทำให้ในอดีตผู้หญิงที่ค้าบริการ  
 ทางเพศถูกมองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ทำให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อย่างรุนแรง  
 เนื่องจากได้รับข้อมูลข่าวสารไม่เพียงพอเรื่องพฤติกรรมป้องกันการโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่  
 ปลอดภัย (ดรุณี ร่องพีช, 2544) แต่ในปัจจุบันหญิงค้าบริการทางเพศได้รับการสนับสนุนทางสังคม  
 เช่น การประชาสัมพันธ์ของสาธารณสุขในชุมชน สื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งมีผล  
 ต่อพฤติกรรมสุขภาพ และเอื้อต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ก่อให้เกิดความรู้สึกรู้สึกเห็นคุณค่าใน  
 ตนเอง และมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง แต่ในบางครั้งผู้หญิงที่ค้าบริการทางเพศมีความรู้สึกอึดอัดเมื่อ  
 ต้องปรับตัวให้เข้ากับอารมณ์หรือความต้องการของลูกค้าที่ไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัยและไม่สามารถ  
 ปฏิเสธได้

แต่ทั้งนี้หญิงค้าบริการทางเพศก็ได้ลดภาวะความเครียดดังกล่าว ด้วยการหาความสุขกับ  
 ชีวิตปัจจุบันจากการทำบุญ หรือประกอบกิจกรรมทางศาสนาเมื่อมีโอกาส ซึ่งการมีเวลาดูแลเอาใจ  
 ใส่สุขภาพตัวเองและการยึดถือปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนา ซึ่งการสนับสนุนทางสังคมเหล่านี้  
 จะช่วยให้หญิงขายบริการลดภาวะความตึงเครียด ทำให้เกิดการคงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี มีการให้ข้อมูล  
 ป้อนกลับการกระทำใด ๆ ทำให้สามารถคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น และเกิดผลลัพธ์ตามที่สังคม  
 ต้องการได้ ซึ่งก่อให้เกิดการดำรงไว้ซึ่งสุขภาพที่ดี ทำให้หญิงขายบริการมีการปรับตัวได้อย่าง  
 เหมาะสมเมื่อเจอเหตุการณ์ทางด้านลบ (สุนิสา พรหมตรัง, 2550) ปัจจัยต่าง ๆ นี้ล้วนเป็นมาจาก  
 ตัวเองที่จะเลือกใช้สิ่งของตามค่านิยม การรู้จักความพอดี ความเหมาะสมและการใช้ธรรมะในการ  
 ดำรงชีวิต ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจเข้าสู่ความพึงพอใจให้เข้ามาสู่การค้าบริการทางเพศ

การดูแลสุขภาพร่างกายทุกกรณีศึกษาก็ต่างมีการดูแลสุขภาพร่างกายกันแตกต่างกัน ตามข้อจำกัดของแต่ละคนในเรื่องของเวลา แต่เรื่องที่สำคัญจากการศึกษาคนที่มียุมากจะมีการดูแลสุขภาพร่างกายที่ดีกว่าคนที่มียุน้อย เนื่องจากคนที่มียุน้อยสัญญาณของการเกิดโรคต่าง ๆ ยังไม่ชัดเจน ทำให้การที่จะสนใจในการดูแลสุขภาพในตนเองมีน้อย แต่พอมีประสบการณ์มากขึ้นหรืออยากอยู่ในการค้าบริการทางเพศได้อย่างยาวนานนั้นต้องมีการดูแลตนเองเป็นอย่างดี เพราะเนื่องจากร่างกายถูกใช้มากจึงต้องเสื่อมเร็วกว่าคนปกติเป็นธรรมดา ด้านจิตใจ ผู้หญิงจะมีสุขภาพที่แย่ หัวกระแวงวิตกกังวลต่อเหตุการณ์ที่ตนเองได้กระทำลงไป แต่พอทำได้ชั่วระยะเวลาหนึ่งมีสิ่งจูงใจเข้ามา มีจุดหมายความต้องการเข้ามา ทุกคนต่างมีข้ออ้างหรือเหตุผลสู่การกระทำของตัวเองที่จะทำให้ก้าวข้ามผ่านจุดนั้นไปได้ แต่ก็ยังมีความรู้สึกที่ยังฝังลึกที่ฝังอยู่ในใจที่ไม่มีวันลบออกได้ ด้านสังคมในการศึกษาทุกกรณีต่างพยายามทำตัวแตกแยกกับสังคม ไม่เข้ากลุ่มกับคนทั่วไปในสังคม หรือก็จะพยายามเข้ากลุ่มกับผู้ที่ทำงานเหมือนกับตนเอง ด้านจิตวิญญาณอันนี้ก็จะแปรผันกับอายุหรือว่าจะเป็นถ้อยนิยามกันตามสังคมที่คนที่เริ่มมีอายุจะเริ่มสนใจในด้านนี้ แต่ก็มีคนมีอายุยังน้อยอยู่ที่สนใจทางนี้ คือ หนึ่ง (นามสมมติ) หนึ่ง จะพยายามเอาความเชื่อทางศาสนาเข้ามาขัดใจที่เธอได้กระทำมาในอดีตเพื่อลบล้างความผิดในจิตใจของตนเอง

#### 7. ผลกระทบต่อผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า ในการศึกษาผลกระทบของแต่ละกรณีซึ่งเกือบทุกคนจะมีผลกระทบในด้านสุขภาพร่างกายที่ต้องใช้ในการทำงาน และก็ต้องคอยปิดบังต่อการกระทำของตัวเอง ผลกระทบต่อครอบครัวทุกคนจะพยายามปิดบังไม่ให้ครอบครัวรู้ในการกระทำของตัวเอง มีอยู่หนึ่งกรณีศึกษา ฟ้าใส (นามสมมติ) ครอบครัวที่รู้แต่ครอบครัว"เลือกแทบไม่ได้ จึงต้องเลือก เลือกที่จะยอมรับ" นั่นคือ คำตอบสุดท้ายของทางรอดในชีวิต ครอบครัวจึงจำยอมรับพลิกผันสู่ทางเลือกของฟ้าใส เมื่อต้องฝากความหวังของครอบครัวไว้กับฟ้าใส ผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนทุกกรณีศึกษาต่างพากันบอกว่าสังคมที่พวกเขาอยู่นั้นไม่มีใครสนใจพวกเขาต่างพากันเอาตัวรอดพวกเขาเองก็ไม่ได้ทำให้สังคมเดือดร้อน "นี่เป็นตัวของเราเอง" แต่นั่นอาจไม่ใช่คำตอบที่แท้จริง ผลกระทบต่อชื่อเสียงของประเทศ ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในสภาวะวิกฤตเนื่องจากเป็นจุดหมายปลายทางของผู้แสวงหาความพึงพอใจทางเพศ และความสะดวกสบายในการแสวงหาแหล่งบริการทางเพศในรูปแบบต่างๆ ตามความพึงพอใจ ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติ ซึ่งขัดแย้งกันสภาพวัฒนธรรมของสังคมไทยอย่างยิ่ง ผลกระทบทางสาธารณสุข ต้องยอมรับกันว่าการแพร่ระบาดของโรคที่ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมถึงเรื่องปัญหาโรคเอดส์ ซึ่งถือว่าเป็นปัญหาที่สำคัญระดับโรค การค้าบริการทางเพศถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแพร่ระบาดของโรค ในฐานะแหล่งแพร่ และนอกจากการแพร่ระบาดของโรคและยังมีปัญหาการทำแท้ง การ

ตั้งท้องไม่พึงประสงค์ ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาการค้าบริการทางเพศ ที่เป็นธุรกิจที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้น ในเรื่องการก่ออาชญากรรมในรูปแบบต่าง ๆ ในเรื่องของการขัดผลประโยชน์กัน เรื่องการแย่งเขตพื้นที่การกินกันของกลุ่มนายทุนที่ลงทุน และรวมถึงวิธีการหาหญิงสาวเพื่อนำมาเข้าสู่ระบบการค้าบริการทางเพศที่ขัดต่อศีลธรรม ปัญหาสุขภาพจิตในการทำงานในเวลากลางคืนต้องอดหลับอดนอน ผู้ค้าบริการทางเพศต้องหาตัวช่วยหรือยาเสพติดที่กระตุ้นประสาทให้สามารถอดหลับอดนอนทำงานได้เป็นระยะเวลานาน หรือช่วยในการกระตุ้นความต้องการทางเพศในรู้สึกตื่นตัวในการทำงาน หรือบางคนก็ใช้ยาเสพติดเพื่อต้องการให้ลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิต จะเห็นได้ว่ามีรูปแบบการใช้ยาเสพติดมากมายประกอบกับการที่มีรายได้ที่หาได้ง่าย จึงทำให้ยาเสพติดแพร่ระบาดมากในกลุ่มของผู้ค้าบริการทางเพศ ซึ่งทำให้ส่งผลกระทบต่อสังคมมากมาย นี่อาจเป็นอีกมุมมองที่อาจจะสะท้อนปัญหาผู้หญิงค้าบริการทางเพศ ที่มองแต่เพียงตัวเองแต่ไม่ได้มองถึงผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนมากขึ้น

#### 8. การวางแผนอนาคต

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า การวางแผนอนาคตของหลายคนต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ต้องการหาเงินไปลงทุนเปิดร้านขายของเป็นของตัวเอง ด้วยความที่ชีวิตของพวกเขาอิสระไร้กฎเกณฑ์ จึงต้องการทำงานที่อิสระเป็นเจ้านายตัวเอง ส่วนในเรื่องของการจะอยู่ในการค้าบริการทางเพศนั้นมีระยะเวลาที่ไม่แน่นอนแล้วแต่ แต่ละคนจะสามารถสนองตอบความต้องการของตัวเองได้สำเร็จ บางคนสำเร็จแล้วในความคาดหวังครั้งแรกแต่ก็ยังไม่พอ ก็จะเพิ่มระดับของความต้อกรความคาดหวังขึ้นไปอีก การค้าบริการทางเพศคนที่เข้ามาสู่วงการนี้แล้วน้อยคนที่จะกลับออกไปได้โดยง่าย และมีหลายคนที่ต้องเดินหลงทางเข้าสู่สิ่งอื่น ทั้งยาเสพติด ทั้งโรคติดต่อ ทั้งอาจตกไปเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพ

#### 9. แนวทางในการแก้ไขปัญหาการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง

จากผลการวิจัยนี้ พบว่า ในแต่ละกรณีศึกษาต่างคนต่างก็มีความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างกันออกไป หากพิจารณาให้ลึก การมองโสเภณีนั้นแปรเปลี่ยนไปตามยุคสมัยของสังคม ทั้งนี้ จุฬารัตน์ มาเสถียรวงศ์ (2540 : 103) กล่าวว่า เดิมก่อนสมัยใหม่ ที่อธิบายสังคมด้วยระบบท้าวะ --> ผู้พระเจ้ากำหนด --> ผู้พระราชบัญญัติ (มิกฎ/บรรทัดฐาน) การมีโสเภณีจึงเป็นเรื่องผิดศีลธรรม จรรยา การควบคุมจัดการจึงมีทั้งรูปแบบการกำราบ ประจาน ตีตรา และสร้างภาพลักษณ์แห่งความชั่วช้าเพื่อป้องกันหรือทำให้คนหวาดกลัวไม่ใช้ชีวิตมั่วกับกิจกรรมเหล่านี้ แต่ถึงกระนั้น โสเภณียังมีขึ้นเพื่อสนองกามารมณ์ของเทว/เจ้า/ฤๅษีชีไพร พื้นที่ของโสเภณีอาจมีพื้นที่เล็ก ๆ ที่มีเพื่อสนอง "ใครบางคน" (Someone) แต่ถึงกระนั้นในสังคมไทยก็มีการจำกัดพื้นที่สำหรับโสเภณีไว้ว่า ผิด ไม่ควรและไม่มีที่อยู่ให้ โดยสร้างความเชื่อ เช่น ความเชื่อไตรภูมิ นรก-สวรรค์ กรรม เป็นต้น และ ไชยรัตน์ เจริญสิน โอบาร (2545 : 143) กล่าวว่า ยิ่งในยุคหลังสมัยใหม่สังคมมีความแตกต่าง

หลากหลาย มีแนวคิดแยกแปลกกระจาย มุมมองต่อการมีโสภณ และพื้นที่ที่เป็นเรื่องของอำนาจ และการช่วงชิงอำนาจ ซึ่งนักคิดอย่างฟูโก ถือว่า ร่างกายของมนุษย์ก็เป็นพื้นที่ชนิดหนึ่ง มีวาทกรรมขององค์ความรู้ มีระเบียบ กฎเกณฑ์ กติกาชุดหนึ่งกำกับเรื่องนี้อยู่ ดังนั้น แนวทางในการแก้ไข ปัญหาจะถูกปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย ยุคสมัยที่พวกผู้หญิงเคยตกเป็นเหยื่อในการค้าบริการทางเพศมาสู่ยุคที่ผู้หญิงเหล่านี้กลายมาเป็นผู้ล่าผู้ที่เข้ามาทำงานนี้ด้วยตัวเอง เต็มใจที่จะเลือกการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง และผู้หญิงเหล่านี้ก็จะมีความคิดที่เป็นปัจเจกบุคคลมากขึ้น พยายามให้สังคมยอมรับกับปัญหาที่เกิดขึ้น และหาทางในการจัดการกับปัญหาดีกว่า ต่างคนต่างบอกว่าการกระทำอย่างนี้ ทำไม่ได้หรือไม่ควรทำ แต่การบอกอย่างนั้นเป็นเพียงการหลบหนีจากปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการแก้ไขกับปัญหาควรต้องให้การป้องกันในเรื่องโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ หรือการทำให้ผู้หญิงเหล่านี้ให้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นในการอยู่รอดในสังคม บางคนก็บอกว่าปัญหาคือจากกลุ่มพวกเอเยนต์ที่ค้าบริการทางเพศ แต่ที่ควรจะต้องจัดการควบคู่ไปด้วยก็คือคนซื้อบริการทางเพศ ไม่ใช่แค่ใช้แต่กฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ควรส่งเสริมให้ข้อมูลของผลกระทบของปัญหาให้กับกลุ่มผู้ที่มาซื้อบริการทางเพศด้วย

### 5.3 ข้อเสนอแนะ

ผลการศึกษาพบปัจจัยต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าสู่การค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้เข้าสู่อาชีพนี้เกิดจากปัจจัยในตัวเองและปัจจัยภายนอก ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาวัตถุนิยม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป สาเหตุสำคัญเหล่านี้ได้สร้างแรงจูงใจให้ผู้หญิงที่ทำอาชีพนี้หันเหชีวิตเข้าสู่เส้นทางการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงได้อย่างง่ายดาย เพียงเพื่อแลกกับเงินในยุคแห่งการบริโภคนิยม ซึ่งสิ่งแวดล้อมในสังคมปัจจุบันได้ผลักดันให้ผู้หญิงเข้าสู่การขายบริการทางเพศ โดยเฉพาะเด็กหญิงมีความสัมพันธ์ทางเพศก่อนวัยอันควร ดังนั้น

1. ผลการศึกษา พบว่า เยาวชนมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบกันในทางที่ผิด ๆ หรือเกิดการแข่งขันเพื่อเอาชนะ เพียงแค่ต้องการมีเงินมาก ๆ มาสนับสนุนหรือส่งเสริมให้ตนเองสามารถซื้อของราคาแพง ๆ และเหตุผลที่ต้องการได้เงินมาใช้ในปริมาณที่มาก จึงเป็นผลทำให้ง่ายต่อการหันหน้าเข้าสู่แวดวงของผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง เพราะมีทัศนคติที่ว่าเป็นงานสบาย สามารถหาเงินได้ง่าย อิสระเสรี และคล่องตัวมากกว่าอาชีพอื่น ๆ

ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน ครอบครัว เป็นต้น ควรร่วมมือกันปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการประพฤติตนรักนวลสงวนตัวให้แก่เด็ก และเยาวชน หรืออาจจะทำการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังในสถานศึกษา

โดยตรง เพื่อคอยให้ความช่วยเหลืออบรมให้ความรู้ เพราะการปลูกฝังเด็กและเยาวชน ในปัจจุบันนี้ การให้ความสำคัญในเรื่องของทักษะการดำเนินชีวิตจะมีความสำคัญมากกว่าการมุ่งเน้นให้เด็ก และเยาวชนต้องตกอยู่ในภาวะของการแข่งขัน เช่น การแข่งขันเรียน เพราะหากเด็กที่มีผลการเรียนไม่ดี อาจคิดในแง่ลบว่าตนเองไม่มีอะไรโดดเด่น จนอาจเกิดผลนำไปสู่การค้าบริการทางเพศแบบ แอบแฝงได้ในที่สุด เพียงเพื่อต้องการสร้างความโดดเด่นโดยการแสวงหารายได้ นำมาใช้จ่ายอย่าง พุ่มเฟิยในสิ่งของเครื่องใช้ที่ราคาแพง ๆ และไม่คุ้มค่า เป็นต้น

2. ผลการศึกษา พบว่า ผู้หญิงที่เข้ามาทำงานค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงนี้ส่วนใหญ่จะ อยู่ในครอบครัวที่พ่อแม่แยกกันอยู่/หย่าร้าง ซึ่งทำให้ความรู้สึกลึกซึ้งความสมบูรณ์ในครอบครัวจึง เกิดขึ้นได้ง่ายต่อบุตร-หลาน การเอาใจใส่ อบรมดูแลอย่างใกล้ชิดจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาที่อาจตามมา นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างถูกต้องและ เหมาะสมตามครรลองครองธรรมยังเป็นเรื่องที่มีความสำคัญยิ่ง หากบุตร-หลานได้รับการอบรมสั่ง สอนมาดี รู้อะไรถูกต้องอะไรผิด ก็จะช่วยให้ลดปัญหาในการก้าวเข้าสู่วงจรของการค้าบริการทางเพศ แบบแอบแฝงนี้ได้ ครอบครัวจึงเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนให้บุตร-หลานมีพฤติกรรมที่ เหมาะสมนั่นเอง

ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายควรส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็ง ของสถาบันครอบครัว จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่การเลี้ยงดูบุตร-หลานอย่าง ถูกต้องและเหมาะสม เพื่อป้องกันการเดินก้าวเข้าสู่เส้นทางการใช้ชีวิตที่ผิดไปจากกฎเกณฑ์สังคม อันเป็นผลทำให้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนเอง ครอบครัว และสังคมรอบข้าง ซึ่งครอบครัว นับเป็นสถาบันหลักที่มีความสำคัญอย่างมากในการดูแลเอาใจเรื่องนี้โดยตรง อาทิ ลดความฟุ้งเฟ้อ ด้านวัตถุนิยม บริโภคนิยมต่อต้านค่านิยมและพฤติกรรมส่ออนทางเพศ ประพฤติตนเป็นตัวอย่าง เพื่อลดการเลียนแบบ เป็นต้น

3. ผลการศึกษา พบว่า ผู้หญิงที่เข้ามาลุ่มหลงการใช้ชีวิตยามค่ำคืนจะยึดติดอยู่ในวงจรนั้น อย่างถอนตัวได้ยาก เพราะทำให้ได้รู้จักสังคมใหม่ ๆ เพื่อน ๆ การสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันจึง จำเป็นต้องมีปัจจัยอื่น ๆ มามีส่วนร่วมด้วย อาทิ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครื่องแต่งกายหรู ๆ ราคา แพง ๆ เป็นต้น หากมีการสกัดกั้น หรือชะลอการหันหน้าเข้าสู่เมืองหลวงด้วยวิธีการกระจายความ เจริญไปอย่างเท่าเทียมกันจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ช่วยให้ผู้หญิงมีทางเลือกที่จะทำงานในบ้านเกิดของตน ได้มากกว่าการเข้ามาทำงานทำในเมืองหลวง

ดังนั้น รัฐบาลควรมีการกระจายความเจริญออกสู่สังคมชนบทด้วย ไม่ควรกระจุกอยู่เฉพาะ ในเขตเมือง แม้ว่าเศรษฐกิจดีขึ้นแต่หากขาดการกระจายอย่างเป็นธรรมก็ไม่สามารถทำให้เกิดผลได้ อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพราะหากทุกสังคมมีความเท่าเทียมกันในการแสวงหารายได้

การมุ่งสู่เมืองหลวงเพื่อหางานทำ และแสวงหารายได้ดีๆ ก็อาจจะไม่เกิดขึ้น ส่วนใหญ่จะพบว่าหากบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถควบคุมการดำเนินชีวิตของตนเองในสังคมเมืองได้อย่างเหมาะสมแล้ว มักจะหลงระเริงกับแสงสี ชีวิตยามค่ำคืนที่ไม่มีวันหลับใหลในเมืองหลวง ซึ่งเปรียบเสมือนกับดักล่อใจให้คนที่หลงผิดลุ่มหลงไปกับมัน

4. ผลการศึกษา พบว่า ผู้หญิงที่เคยผ่านประสบการณ์การทำงานอาชีพนี้ ส่วนใหญ่มีความตั้งใจที่จะยังคงทำงานนี้ต่อไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะสามารถสร้างหลักประกันให้กับครอบครัว หรือตนเองได้ โดยการทำอาชีพเปรียบเสมือนการสร้างทุนให้กับตนเอง เพื่อใช้เป็นฐานต่อในการทำอาชีพอื่น ๆ ต่อไป

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหันมาให้ความสนใจ และยอมรับว่าปัญหาผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงนี้มีอยู่จริง ซึ่งกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบัน โดยการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง การฟื้นฟูทางด้านจิตใจ การปลูกจิตสำนึกให้รักศักดิ์ศรีของสตรี การบำบัดรักษาโรคเพื่อป้องกันปัญหาการติดต่อโรคทางเพศสัมพันธ์ เพราะผู้หญิงบริการเหล่านี้มีความเสี่ยงมากต่อการเกิดโรคต่าง ๆ การดูแลรักษาจึงเป็นสิ่งที่มีความจำเป็น และสำคัญอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงเหล่านี้ รวมทั้งการฝึกอาชีพเพื่อให้มีทักษะในการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้เสียครอบครัวให้ผู้หญิงที่ทำงานเช่นนี้มีทางเลือกอาชีพเพิ่มขึ้นและสามารถดำรงชีวิตในสังคมอย่างมีคุณค่าเป็นที่ยอมรับ

5. รัฐบาลควรมีมาตรการในการควบคุมสื่อลามก อนาจารต่าง ๆ โดยให้หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการเสนอข้อมูลข่าวสาร เช่น สื่อมวลชน โทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต โทรศัพท์ เป็นต้น ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้มีใช่เพียงแต่การควบคุมเรื่องของการแพร่กระจายสื่อเท่านั้น แต่ต้องรวมถึงการจำกัดการใช้สื่อด้วย เพื่อเป็นการลดช่องทางในการเข้าถึงการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง เพราะผู้หญิงที่เข้าสู่วงจรของการค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง ส่วนใหญ่จะใช้ช่องทางของการสื่อสารนี้เป็นตัวเชื่อมในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ซึ่งเป็นวิธีการที่สามารถทำได้ง่าย และสะดวกรวดเร็ว

ดังนั้น หากยังมีช่องทางในการเข้าสู่วงจรนี้อิสระมากขึ้นเท่าใด การเข้ามาทำอาชีพก็ไม่ใช่ว่าเรื่องยากอย่างไรเลย จึงเป็นผลทำให้ผู้หญิงค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงหลายคนตัดสินใจทำอาชีพนี้ควบคู่ไปกับอาชีพอื่น หรือในขณะที่ยังศึกษาเล่าเรียนอยู่

นอกจากนี้จะเห็นได้ว่า การค้าบริการทางเพศเป็นปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน อาจเชื่อมโยงไปถึงนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลที่ภาครัฐส่งเสริมให้ธุรกิจ และสื่อมวลชนสามารถโฆษณาสินค้า หรือเสนอความบันเทิงที่สร้างค่านิยมลัทธิการบริโภคได้อย่างเต็มที่ จึงเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดค่านิยมลัทธิบริโภค ซึ่งทำให้เกิดการแข่งขัน จึงดิ้นรน เพื่อให้เหนือกว่า หรือเอาชนะกัน

ภายในกลุ่ม หรือในสังคมแคบ ๆ สังคมหนึ่ง การหันเหเข้าสู่อาชีพนี้จึงเป็นเรื่องง่าย เพียงเพื่อต้องการให้มีเงินในปริมาณที่มากพอที่จะตอบสนองความต้องการแข่งขันของตนเองได้ อีกทั้งสื่อ บันเทิง และการโฆษณาที่เน้นผู้หญิงมาเป็นแบบในการโฆษณา การแสวงหาความสุขทางเพศรส ของผู้ชาย การจัดงานมอเตอร์โชว์โดยใช้เพศหญิงเป็นจุดดึงดูดความสนใจ ฯลฯ ซึ่งสามารถทำได้ อย่างเสรีแทบจะไม่มีใครควบคุมดูแลแต่อย่างใดเลย ยังเป็นอีกตัวการหนึ่งในการกระตุ้นให้เกิด ค่านิยมมองว่าผู้หญิงเป็นสินค้าหนึ่งที่สามารถสร้างมูลค่าได้ในตัวเอง

6. จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในอดีต ที่กำหนดนโยบายให้ประเทศไทย มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว ทำให้กระแสของทุนนิยมเข้ามาครอบงำสังคมไทย คนในประเทศ มุ่งแสวงหาแข่งขันและดิ้นรน ผลกระทบของนโยบายในอดีตทำให้เกิดปัญหาสังคม รวมถึงปัญหา การค้าบริการทางเพศ โดยผู้หญิงเหล่านั้นตกเป็นเหยื่อทางสังคมที่ถูกครอบงำจากกระแสของการ บริโภคนิยม

ดังนั้น คนไทยควรหันหลังกลับมาพิจารณาในสิ่งที่เคยเป็นมา นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ลดการแข่งขันเอาर्डเอาเปรียบของผู้คนในสังคม

7. เนื่องจากปัญหาผู้ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝงมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและมี ผลกระทบต่อสังคมทำให้ยากและมีความสลับซับซ้อน ดังนั้น ควรบูรณาการแก้ปัญหาทุกมิติที่มี ความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับการค้าบริการทางการเพศแบบแอบแฝง เพื่อให้เกิดผลต่อการแก้ไขปัญหา ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน

ดังนั้น คนไทยควรหันหลังกลับมาพิจารณาในสิ่งที่เคยเป็นมา นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา ใช้ลดการแข่งขันเอาर्डเอาเปรียบของผู้คนในสังคม

#### ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาเจาะลึกและติดตามผลเป็นระยะ เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตของ ผู้หญิงที่ค้าบริการทางเพศแบบแอบแฝง
2. ควรศึกษาถึงผู้ที่ค้าบริการทางเพศ และครอบครัวของผู้ที่ค้าบริการทางเพศ เนื่องจาก ครอบครัวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดพฤติกรรมของผู้ค้าบริการทางเพศ
3. ควรมีการขยายขอบเขตการศึกษาในแง่มุมต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเสริมของการเข้าสู่การค้า บริการทางเพศ เช่น การศึกษาถึงอิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบต่อการค้าบริการทางเพศ หรือ การศึกษาถึงการใช้สื่อเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการค้าบริการทางเพศ